



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน

เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖,๒๗ กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลควนโดน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงขอประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khuandoncity.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ด.ต.

(เดช แกสมาน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลควนโดน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลควนโดน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลควนโดน
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒	
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๔
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕-๖
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๗-๘
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๐-๑๑
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑๒
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๑๔
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๖
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๘
แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย	๑๙
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๒๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	๒๑
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๒
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๒๓
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๒๔
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๒๕
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๒๖

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด.๐๒/๑)
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลควนโดน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลควนโดน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดนทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลควนโดนขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

เทศบาลตำบลควนโดน มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลควนโดนและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลควนโดน

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลควนโดน และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลควนโดนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน และเมื่อคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลควนโดนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลควนโดนได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลควนโดน
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อย (๑๐๐) เสมอ

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๔	๑๒.๑๒	๓,๔๔๙,๐๔๖	๕๗.๒๗	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๓.๐๓	๔๖๖,๐๐๐	๗.๗๔	กองช่าง
รวม	๕	๑๕.๑๕	๓,๙๑๕,๐๔๖	๖๕.๐๑	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๔	๑๒.๑๒	๑,๑๔๖,๒๑๐	๑๙.๐๓	กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๒	๖.๐๖	๒๓๐,๐๐๐	๓.๘๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๒	๖.๐๖	๓๐,๐๐๐	๐.๕๐	กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๔	๑๒.๑๒	๘๕,๐๐๐	๑.๔๑	กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑	๓.๐๓	๒๗๕,๐๐๐	๔.๕๗	กองการศึกษา
รวม	๑๓	๓๙.๓๙	๑,๗๖๖,๒๑๐	๒๙.๓๓	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว					
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๒	๖.๐๖	๑๖,๐๐๐	๐.๒๗	กองการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑	๓.๐๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๗	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๓	๙.๐๙	๒๖,๐๐๐	๐.๔๓	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑	๓.๐๓	๗๐,๐๐๐	๑.๑๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย	๑	๓.๐๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑	๓.๐๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๓	๙.๐๙	๙๐,๐๐๐	๑.๔๙	
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การที่ดี					
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	๓	๙.๐๙	๙๐,๐๐๐	๑.๔๙	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๑	๓.๐๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๗	กองคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๑	๓.๐๓	๓๐,๐๐๐	๐.๕๐	สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๒	๖.๐๖	๔๐,๐๐๐	๐.๖๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑	๓.๐๓	๕๐,๐๐๐	๐.๘๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๑	๓.๐๓	๕,๐๐๐	๐.๐๘	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๙	๒๗.๒๗	๒๒๕,๐๐๐	๓.๗๔	
รวมทั้งสิ้น	๓๓	๑๐๐	๖,๐๒๒,๒๕๖	๑๐๐	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการติดตั้งเสียดามสาย ภายในชุมชนเขตเทศบาล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุมชน	๑,๑๒๑,๐๐๐	ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ ชุมชน	กองช่าง				←			→						
๒	โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	เป็นการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์ เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ	๘๒๒,๐๐๐	ชุมชนควนโดนใน	กองช่าง				←									
๓	โครงการถมหินผู้ป้องกัน แนวตลิ่งพังคลองตูลสน	ก่อสร้างถมหินผู้ป้องกันแนวตลิ่งพังคลองตูลสน จำนวน ๒ จุด ๑.ชุมชนสะพานโยง โดยดำเนินการถมหินผู้ ป้องกันแนวตลิ่งพัง ฐานบนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร ๒.ชุมชนควนโดนใน โดยดำเนินการถมหินผู้ ป้องกันแนวตลิ่งพัง ฐานบนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑,๐๕๖,๐๔๖	ชุมชนสะพานโยง และ ชุมชนควนโดนใน	กองช่าง							←						
			๒,๙๙๙,๐๔๖															

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน																		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล ๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล ๑๔ เลียบ คลองคูสน โดยมีผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๕/๒๕๖๑	๔๖๖,๐๐๐	ชุมชนคูสนตะวันออก	กองช่าง													
รวม	๑		๔๖๖,๐๐๐															

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต															
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการกีฬาเทศบาลตำบล ควนโดน	๑.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับ ผู้ปกครอง ๒.เพื่อปลูกฝังและพัฒนาการทางด้านกีฬาให้มี มาตรฐานยิ่งขึ้น	๔๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	กองการศึกษา								←	→	
๒	โครงการส่งเสริมวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา ในภาพรวมโดยการพัฒนาการเรียนการสอน ๒.รายงานผลการศึกษาแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	๔๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน/บริเวณ ศพด.เทศบาลตำบล ควนโดน	กองการศึกษา				←	→					
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา จำนวน ๓ รายการ	๑,๐๕๒,๒๑๐	ศพด.เทศบาล ตำบลควนโดน จำนวน ๒ ศูนย์	กองการศึกษา	←									→
๔	โครงการอบรมสอน ภาษาต่างประเทศ	๑.เพื่อส่งเสริม เรียนรู้ พัฒนาความรู้ในการใช้ ภาษาต่างประเทศต่างๆ ๒.มีประโยชน์และมีความได้เปรียบการรู้ภาษา เพิ่มมากขึ้น	๑๔,๐๐๐	ศพด.สังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน จำนวน ๒ ศูนย์	กองการศึกษา				←	→					
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพนักเรียนและ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน โรงเรียนอนุบาลควนโดน (อุดหนุน)	เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลควนโดน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาลควนโดน	กองการศึกษา								←	→	
			๑,๑๖๖,๒๑๐												

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ)																		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
						๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลควนโดน (อุดหนุน)	เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย สุขภาพ สุขอนามัยของเด็กนักเรียนในระดับ อนุบาล และประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลควน โดน	๑,๐๒๘,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาลควนโดน	กองการศึกษา	←						
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกาย สุขภาพ สุขอนามัยและความพร้อมของเด็ก นักเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๘๕๐,๐๐๐	๑.ศพต.สังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน ๒.โรงเรียนอนุบาลควน โดน	กองการศึกษา	←												→
รวม	๗		๓,๐๔๔,๒๑๐															

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒. จัดซื้อวัสดุและเคมีภัณฑ์ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		←									→
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุน)	เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทกับพื้นที่ชุมชนที่ผ่านการประชาคมของชุมชน จำนวน ๓๐ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนโดน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						←					→
รวม	๒		๒๓๐,๐๐๐													

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์																		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนากิจกรรม ผู้สูงอายุ	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ๒.จัดกิจกรรมพบปะผู้สูงอายุทั้ง ๑๐ ชุมชน ๓.เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุติดเตียง พร้อม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ๔.การดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลควนโดน	๒๐,๐๐๐	ภายในชุมชนในเขต เทศบาลตำบลควนโดน	กองสวัสดิการ สังคม		←											
๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลควนโดน	๑.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒.กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล ตำบลควนโดนหรือ นอกสถานที่	กองสวัสดิการ สังคม		←											
รวม	๒		๓๐,๐๐๐															

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑		พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการสนับสนุน ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพใน ชุมชน	๑.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสนับสนุน การดำเนินงานด้านการพัฒนาส่งเสริมการมี อาชีพในชุมชนและพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ๒.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดการวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมของกลุ่ม	๑๕,๐๐๐	๑.ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา อาชีพ ๒.ชุมชนภายในเขต เทศบาลตำบลควนโดน	กองสวัสดิการ สังคม		←											→	
๒	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวเทศบาล	๑.อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒.เรียนรู้นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๑.สำนักงานเทศบาล ตำบลควนโดน ๒.นอกพื้นที่	กองสวัสดิการ สังคม							←							→
๓	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑.กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ ๒.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ๓.กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล	๓๐,๐๐๐	๑.ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลควนโดน ๒.พื้นที่เรียนรู้ ประสบการณ์	สำนัก ปลัดเทศบาล	←													→
๔	โครงการอบรมกลุ่มสตรี อาสาพัฒนา	๑.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านบทบาทสตรี ด้าน สุขภาพ ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล เบื้องต้นแก่กลุ่มสตรี ๒.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาล ๓.เรียนรู้นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๑.ภายในพื้นที่เขต เทศบาลตำบลควนโดน ๒.พื้นที่อื่น ๆ	กองสวัสดิการ สังคม					←									→
รวม	๔		๘๕,๐๐๐																

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น																	
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
						๑	โครงการส่งเสริมศูนย์ตาดีกา ในเขตเทศบาล (อุดหนุน)	๑.ประสานศูนย์ตาดีกาเพื่อเสนอโครงการ ๒.จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ๓.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ๔.รายงานผลโครงการ	๒๗๕,๐๐๐	ศูนย์ตาดีกาในเขต เทศบาลตำบลควนโดน จำนวน ๓ แห่ง	กองการศึกษา						
รวม	๑		๒๗๕,๐๐๐														

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านาศาสตราศิลป์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว															
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา															
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการส่งเสริมวันสำคัญ ของชาติและระดับโลก	๑.เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญของประเทศไทย และวันสำคัญระดับโลก ๒.จัดนิทรรศการให้ความรู้ในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	ศพด.สังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน จำนวน ๒ ศูนย์	กองการศึกษา		←								→
๒	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑.เพื่อจัดนิทรรศการกิจกรรมสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมนุษย์	๖,๐๐๐	ศพด.สังกัดเทศบาล ตำบลควนโดน	กองการศึกษา					←	→				
รวม	๒		๑๖,๐๐๐												

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์																		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอบรมเด็กและ เยาวชนภาคฤดูร้อน	๑.กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ด้านพัฒนาคุณภาพจริยธรรมให้กับเยาวชน และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ๒.กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ๓.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลควนโดน และนอกสถานที่	กองสวัสดิการ สังคม													
รวม	๑		๑๐,๐๐๐															

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค	๑.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒.กิจกรรมรณรงค์/เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ๓.สื่อประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๑.ภายในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน ๒.คลองคูสนในเขต เทศบาล	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม							←→				
รวม	๑		๑๐,๐๐๐													

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี																
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล	๑.กำหนดหลักสูตรอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพ ๒.กำหนดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๑.ทต.ควนโดน/สถานที่ใกล้เคียง ๒.ศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักปลัดเทศบาล			←							→	
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต	๑.กำหนดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๒.กำหนดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓.กิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเด่น	๒๐,๐๐๐	๑.ทต.ควนโดน/สถานที่ใกล้เคียง	สำนักปลัดเทศบาล			←							→	
๓	โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน	อบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาลหรือสถานที่ที่เหมาะสม	สำนักปลัดเทศบาล				←	→						
รวม	๓		๙๐,๐๐๐													

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง																		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการให้ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนและ ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาล	๑๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล ตำบลควนโดน	กองคลัง			←										
รวม	๑		๑๐,๐๐๐															

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย																		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้าน สาธารณภัย	๑.พัฒนาส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน โรงเรียน ชุมชนในเขตเทศบาล รู้จักการ ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ๒.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาลควนโดน	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)				←									
รวม	๑		๓๐,๐๐๐															

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการใช้มาตรการ กฎหมายด้านสาธารณสุข	๑.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายด้าน สาธารณสุข ๓.ปรับปรุงกฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลควนโดน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						←	→				
๒	โครงการส่งเสริมเพื่อการ พัฒนากิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ	๑.กิจกรรมให้ความรู้ ๒.กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ๓.ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลควนโดน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						↔					
รวม	๒		๔๐,๐๐๐													

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานสาธารณสุขมูล ฐานในเขตเทศบาล	๑.พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ๒.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ๓.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๕๐,๐๐๐	ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๐ ชุมชน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						←	→				
รวม	๑		๕๐,๐๐๐													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑. โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบตามสาย ภายในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบด้วย ๑.๑ เพาเวอร์มิกเซอร์ ๑.๒ เครื่องรับวิทยุ FM/AM แบบจูนเนอร์ ๑.๓ ไมโครโฟน ๑.๔ เครื่องเล่น DVD ๑.๕ ลำโพงออร์นพร้อมสายยูนิต ๑.๖ สายสัญญาณแบบทรอปวาย ๑.๗ แผงรับสัญญาณ FA/AM ๑.๘ ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมเบรคเกอร์ ๑.๙ อุปกรณ์เดินสาย	๑,๑๒๑,๐๐๐	ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ ชุมชน	กองช่าง				←	→							
			๑,๑๒๑,๐๐๐														